

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)



นายโรจ งามแมน เจ้าของนามปากกา เปลว สีเงิน เกิดวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๕ ปี จบการศึกษานักธรรมเอก มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริ่มต้นทำงานเป็นเด็กเฝ้าโรงพิมพ์และฝึกหัดข่าวที่ นสพ.ประชาธิปไตย นักข่าวอาชญากรรมที่ นสพ.เกียรติศักดิ์ และย้ายไปสังกัด นสพ.พิมพ์ไทย จากนั้นมาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง นสพ.บ้านเมืองและรับตำแหน่งหัวหน้าข่าวหน้า ๑ หลังจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ได้ร่วมก่อตั้ง นสพ.แทบลอยด์รายวัน “กรุงเทพ” และเริ่มใช้นามปากกา เปลว สีเงิน เป็นครั้งแรก จากนั้นมาร่วมทำหนังสือดาวสยาม และเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ไปร่วมทีมบริหารกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ เขียนคอลัมน์เตะฝ่าหมาก โดยใช้นามปากกาเปลว สีเงิน จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นหัวหน้าข่าวหน้า ๑ นสพ.ไทยรัฐ เขียนคอลัมน์ตีแสบหน้า ใช้นามปากกาเปลว สีเงิน และเข้ามาร่วมบริหารกองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๑ จากนั้นเมื่อปี ๒๕๓๕ ได้ก่อตั้ง นสพ.สยามโพสต์ และบริหารงานกองบรรณาธิการ ให้กับ บริษัท บางกอกโพสต์ โดยยังคงเขียนคอลัมน์ระหว่างบรรทัด และเมื่อปี ๒๕๓๙ ได้ก่อตั้ง นสพ.ไทยโพสต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หรือบริษัท สารสู่อานาคต จำกัด ที่มีกิจการสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

นายโรจน์ งามแมน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนคอลัมน์ที่มีสำนวนและทำนองลีลาเฉพาะตัว ใช้ภาษาแบบเรียบง่าย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ล้วนแต่ให้ประโยชน์และข้อเสนอแนะที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลนักนิเทศศาสตร์เกียรติยศ ของมูลนิธิศาสตราจารย์บำรุงสุข สีหอำไพ จากสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลนักเขียนอมตะ (อมตะ ไรเตอร์ อวอร์ด) จากมูลนิธิอมตะ และรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

รวมถึงการให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ในทางสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จากความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนอย่างสร้างสรรค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักหนังสือพิมพ์ในรุ่นหลัง ของนายโรจน์ งามแมน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป